

เปิดใจ "น้องนุ่น" จ่าโทหญิง วริน ไทยหนึ่งเดียวฝึกคอบราโกลด์

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับประจำวันที 16 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เปิดใจ "น้องนุ่น" จ่าโทหญิง วริน ไทยหนึ่งเดียวฝึกคอบราโกลด์

16 พฤษภาคม 2550 15:48 น.



เปิดปุมชีวิต "น้องนุ่น" จ่าโทหญิง วริน ณ สงขลา สาววัย เบญจเพศ สายเลือดไทย เหลลนอดีตเจ้าเมืองสงขลา แต่พ่อแม่ เดินทางไปปักหลักทำมาหากินอยู่อเมริกา ด้วยความชอบ เครื่องแบบ ผันตัวเองไปสู่วัฒนาวีระจำเรือรบอเมริกา จน ได้รับการคัดเลือกทำหน้าที่ล่ามในการฝึกคอบราโกลด์ 2007

เมื่อย้อนอดีต 25 ปีที่ผ่านมา ได้มีน้องนุ่น หรือ ด.ญ.วริน ณ สงขลา ก่อกำเนิดมาจาก นายจิระทัศน์ ณ สงขลา ซึ่งเป็นเชื้อ สายที่สืบทอดมาจากขุนนางชั้นผู้ใหญ่ เจ้าเมืองสงขลา และนาง นิธิมา สิริพิบูล ซึ่งสองสามีภรรยาเป็นคนไทย สายเลือดไทย

โดยแท้ แต่หลังแต่งงานกันได้ไปตั้งรกรากทำมาหากินอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อน้องนุ่นเกิดมาจึง ต้องใช้สัญชาติอเมริกัน จนบัดนี้เธอก็คือคนอเมริกัน สายเลือดไทยอย่างปฏิเสธไม่ได้

ปุมชีวิตของ "น้องนุ่น" ถูกเปิดเผยและตั้งคำถามมากมาย เมื่อปีนี้ได้มีการฝึกคอบราโกลด์ 2007 ซึ่งเป็นการฝึกคอบรบระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพสหรัฐเป็นประจำทุกปี เธอได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมฝึก ด้วย โดยได้รับมอบหน้าที่เป็นล่าม ซึ่งในการฝึกแต่ละปีจะมีโครงการชุมชนสัมพันธ์เป็นกิจกรรมสำคัญในการงานด้านกิจการพลเรือน สร้างความเข้าใจระหว่างทหารกับ ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่การฝึกคอบราโกลด์

ปุมชีวิตของ น้องนุ่น ถูกเปิดเผยขึ้นเมื่อ พลเรือเอกนพพร อา ชาวาคม ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ทำพิธี รับ-มอบโครงการชุมชนสัมพันธ์ จากพลเรือตรีหญิง คารอล เอ็ม โททเทนเจอร์ รองผู้บัญชาการกองกำลังทางเรือผสมฝึกคอบรา โกลด์ และ พันโทแซม แอ็บเบ้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองกำลังฝึก ผสมฝ่ายสิงคโปร์ ในการฝึกคอบราโกลด์ 2007 ณ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก กองเรือยุทธการ ซึ่งเป็นความร่วมมือทางทหารกอง กำลังทางเรือผสมทั้งฝ่ายไทย สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ ร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ในการนี้ กองทัพเรือสิงคโปร์ ได้สนับสนุนงบประมาณ 1 ล้านบาท ให้ กำลังฝ่ายไทยซ่อมแซมเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น งาน กั้นห้องประกอบอาหาร พร้อมมั่งลวด การปูพื้นกระเบื้องยาง ห้องเรียน การปรับปรุงพื้นทางเดินคอนกรีต และงานติดตั้งเครื่อง กรองน้ำดื่มขนาดใหญ่



ในวันนั้นเอง ผู้สื่อข่าวได้เห็น จ่าโทหญิง แต่งเครื่องแบบเป็น ทหารอเมริกัน แต่ใบหน้าและผิวพรรณคล้ายคนไทย แต่ความเคลือบแคลงใจก็ต้องลดน้อยลงไป เมื่อได้ ยินเสียง และสำเนียงสื่อภาษาไทยในการรับบทเป็นล่ามสื่อภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษและสื่อ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยให้ทหารไทย และสหรัฐอเมริกาได้อย่างคล่องแคล่ว ตัวควบกล้ำมีการกระดก ลิ้นได้อย่างถูกต้อง จนทำให้ทหารไทยที่เข้าร่วมพิธีต้องจับตามองและฟังการพูดภาษาไทยกันอย่างตั้งใจ ตั้งใจ จนปักใจเชื่อว่าล่ามคนนี้ต้องเป็นสาวไทย และสื่อความเข้าใจได้อย่างละเอียดอ่อน จนทำให้เกิด ความพึงพอใจด้วยกันทุกฝ่าย แม้กระทั่ง พลเรือเอกนพพร ยังต้องย้อนถามเธอว่าเป็นคนไทยหรือ และ คำตอบที่ได้รับก็คือ หนูเป็นอเมริกัน สายเลือดไทยค่ะ

จ่าโทหญิง วริน ณ สงขลา ในวัย 25 ปี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ประจำเรือรบชื่อ เอสเช็ก เรือยก พลขึ้นบกขนาดใหญ่ มีลานจอดเครื่องบิน และมีเครื่องบินประจำเรือ ในระหว่างสามารถบรรทุกและเรือ



ขนาดเล็กได้ ปัจจุบันเรือลำนี้ประจำอยู่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองซาเซโตะ ประเทศญี่ปุ่น

จำโทหญิง วริน กล่าวว่า เป็นคนไทยโดยสายเลือด พ่อชื่อ นาย จิระทัศน์ ภู สงขลา คุณแม่ชื่อ นางนิธิตา สิริพิบูล เป็นคน กรุงเทพฯ โดยกำเนิด แต่ตนเกิดในสหรัฐอเมริกา จึงต้องใช้ สัญชาติอเมริกันไปโดยปริยาย

"น้องนุ่น" เริ่มพูดคุยและเปิดปมชีวิตตัวเอง
อย่างสนิทสนมว่า หลังเกิดมาได้ไม่นานพอจำ

ความได้ คุณพ่อ และคุณแม่ เกรงว่าลูกสาวจะพูดภาษาไทยไม่ได้ จึงส่งให้มา
อยู่กับญาติที่กรุงเทพฯ 8 ปี เพื่อเรียนภาษาไทยที่โรงเรียนประถมศึกษา มศว
ประสานมิตร จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จึงรับตัวกลับไปเรียนต่อที่ไฮสคูล จนจบระดับ
มัธยม และขณะนี้กำลังศึกษาต่อด้วยการสอบเก็บคะแนนไปสู่ระดับปริญญาตรี

"ด้วยอุปนิสัยส่วนตัว เป็นคนที่ชอบลุย ชอบความแข็งแรง บึกบึน และเป็นคนชอบเครื่องแบบ จึงไป
สอบแข่งขันทักษะและความสามารถเพื่อเข้ารับราชการเป็นทหารเรือ และก็ได้สนใจฝึก บรรจครั้งแรกได้ยศ
จ่าตรีหญิง ประจำอยู่ในเรือรบลำดังกล่าวจนถึงขณะนี้นาน 6 ปี
และขณะนี้ได้เลื่อนยศเป็นจ่าโทหญิง" จ่าโทหญิง วริน กล่าว

น้องนุ่น กล่าวอีกว่า รู้สึกดีใจอย่างมากเมื่อมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม
ร่วมในการฝึกคอบราโกลด์ 2007 และเมื่อปีที่ผ่านมาก็ได้
เดินทางมากับเรือฝึกคอบราโกลด์ 2006 แต่ไม่มีโอกาสขึ้นมามบน
ฝั่ง ปฏิบัติการอยู่ในเรือ นับเป็นความโชคดีที่ผู้บังคับบัญชาทุก
ระดับชั้นร่วมกันพิจารณาแล้วว่า มีความเหมาะสมให้รับหน้าที่
เป็นล่าม เพื่อสื่อสารกับทหารไทย และคนไทย โดยส่วนตัวถือ
เป็นเกียรติอย่างสูงของวงศ์ตระกูล เพราะเป็นทหารชั้นผู้น้อย แต่
ทำหน้าที่เชื่อมประสานความเข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศให้มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน อันจะส่งผลให้ก่อเกิดความรัก
ความเข้าใจ ความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน ถึงแม้ว่าจะเป็น
ทหารหญิงสายเลือดไทยตัวน้อยๆ ก็ได้รับเกียรติจากทหาร
อเมริกันอย่างมาก โดยเฉพาะทหารเรือไทยเมื่อรู้ว่าเป็นคนไทยยิ่งให้ความสนิทสนม ช่วยเหลือ อำนวย
ความสะดวกให้อย่างมาก



คำถามสุดท้ายที่นอกเหนือจากคำบอกเล่า ก็คือทำไมถึงชอบเป็นทหาร น้องนุ่นตอบได้อย่างรวดเร็ว โดย
ไม่ต้องคิด ก่อนที่จะเดินขึ้นรถตุ๊กๆ โดยส่วนตัวแล้วเป็นผู้หญิงแต่เพียงร่างกาย แต่จิตใจคล้ายผู้ชายไม่ชอบ
จุกจิก ไม่ชอบเรื่องวุ่นวาย หยุ่มหยุ้ม เมื่อมีโอกาสเลือกงานได้ก็ต้องเลือกงานที่ตัวเองชื่นชอบ ก็คือเป็น
ทหารหญิง เพราะมีเครื่องแบบ มีการฝึก ดุเทดี ผู้หญิงแต่งชุดทหาร ที่สำคัญเป็นองค์กรที่มีระเบียบ มีวินัย
มีเอกลักษณ์ของตัวเอง พี่นักรู้ใหม่พามาเมืองไทยครั้งนี้ เป็นดาวดวงใหม่ของทหารเรือไทยพอสมควร
และยังฝากความหวังไว้ในเรื่องของภาคใต้ที่เกิดปัญหาเพราะน้องนุ่นได้ติดตามความเคลื่อนไหวของ
ประเทศไทยทางอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา ทำให้ทราบข้อมูลการสูญเสียกำลังพลทหาร ตำรวจ และ
ประชาชนที่บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลา จึงขอเอาใจช่วยให้ภาคใต้สงบสุขโดยเร็ว

